

# ยึด'เทพาโมเดล' หนุนชุมชนหาหรือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน

กฟผ.ยก "เทพาโมเดล" เป็นแนวทางพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ เปิดทางให้ชุมชนหาหรือกันเอง พร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน เผยเวที ค.3 ผ่านไปด้วยดี ขณะที่เครือข่ายพลเมืองสงขลาระบุเวทีประชาพิจารณ์ไม่ชอบธรรม ทั้งการจัดกำลังทหารควบคุมเกินจำเป็น-ให้อามิสสินจ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 3 (ค.3) ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน และโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา จ.สงขลา วานนี้ (28 ก.ค.) ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง บรรยากาศไม่คึกคักเท่าที่ควร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประมาณ 5,000 คน จากที่ มีการตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะมีผู้ให้ความสนใจราว 10,000 คน

ขณะที่ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน กลุ่มคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก็มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแบบคู่ขนานกับเวทีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) โดยใช้พื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทพา ในการแสดงความคิดเห็นคัดค้าน

ด้านนายพล คงเสื่อ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 กฟผ. กล่าวถึงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้น โดยข้อกังวลและข้อเสนอนั้นจะจากชุมชน ทาง กฟผ.และบริษัทที่ปรึกษา จะนำไปศึกษาหามาตรการป้องกันในสิ่งที่ชุมชนยังมีข้อห่วงใย แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ กฟผ.เตรียมการไว้อยู่แล้ว

สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้นี้ เกิดจากความร่วมมือกับชุมชน สร้างความเข้าใจจากชุมชนเล็กๆ ในเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก่อน จากนั้นจึงให้ชุมชนไปพูดต่อและขยายความเป็นต้นแบบที่เราเปลี่ยนวิธีให้ชุมชนปรึกษาหารือกันเอง ขณะเดียวกันเราจะเป็นผู้ป้อนข้อมูลให้ตามความต้องการ เช่น การไปดูงานหรือข้อฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง หรือจากนักวิชาการ เป็นต้น

"นับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ และถือ เป็นเทพาโมเดล เพราะชุมชนทั้งยินดีและโห่ร้อง ที่การจัดทำเวทีผ่านพ้นไปด้วยดี ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ โดยขั้นตอนต่อไป จะเป็นการศึกษาหามาตรการ เพื่อจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้สำนักงาน อำนวยการ > 13

## ต่อจากหน้า > 16

### : ยึด

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)ต่อไป" นายพล ระบุ เครือข่ายสงขลาขัดเวทีไม่ชอบธรรม

ขณะที่วันเดียวกันเครือข่ายพลเมืองสงขลา ได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 คัดค้านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 3 (ค.3) ว่ามีความไม่ชอบธรรม โดยระบุเหตุผล 4 ข้อ ประกอบด้วย

1.เป็นการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะฝ่ายที่เห็นด้วยกับโครงการ กีดกันฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยไม่ให้เข้าร่วมด้วยวิธีการต่างๆ 2.มีการบิดเบือนข้อมูลในประเด็นต่างๆ ไม่ตอบคำถามไม่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน 3.สร้างบรรยากาศในการรับฟังที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นอิสระเช่นระดมกองกำลังติดอาวุธในการรักษาความสงบเกินความจำเป็น และ 4.มีการให้อามิสสินจ้างรางวัล เพื่อโน้มน้าวล่อใจ ให้เกิดฝ่ายเห็นด้วย จึงขอเรียกร้อง กฟผ. ผู้ว่าสงขลา ไม่ให้นำผลการรับฟังฯ ที่ขาดความชอบธรรมทั้ง 3 ขูดนี้ ไปอ้างในการดำเนินการขออนุญาตโครงการต่อไป จนกว่าจะได้ดำเนินการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนก่อน

**ชี้ประชาพิจารณ์เทพารวบรัดเกินไป**  
ด้านนายสมพร ช่วยอารีย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยหลังการเข้าร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็นในเวที ค.3 ว่าการจัดเวที ตั้งแต่ ค.1 จนถึง ค.3 ครอบคลุมมากกว่านี้ เช่น ควร มี ค.0 ก่อนเพื่อให้ความรู้กับประชาชน และเมื่อรับฟังความคิดเห็นในเวที ค.1 แล้ว ในการจัดเวที ค.2 ซึ่งเป็น การแบ่งกลุ่มย่อยก็ควรดำเนินการให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งขั้นตอนนี้ในเวทีที่เทพาจัดรวบรัดเกินไป เพราะใช้เวลาเพียง 9 เดือนก็จัดเวที ค.3 ทั้งๆ ที่ยังมีความขัดแย้งในพื้นที่อยู่ ขณะเดียวกันในเวที ค.3 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้นี้ไม่แตกต่างจากเวที ค.1สักเท่าไร

สำหรับเวทีครั้งนี้ตนได้สอบถามในหลายประเด็นคือ 1.เรื่องการกักเซาะชายฝั่ง เพราะดูตาม

แผนที่ผู้จัดขึ้นนั้นเชื่อว่าส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งแน่นอน โดยแนวกั้นคลื่นที่วางแผนที่ระบุว่าใช้ดูน้ำทะเลเพื่อหล่อเย็นนั้น จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นคือท่อกว๊านเขียวเรือสงขลา 2.นักวิชาการที่ทำ HIA หรือ EHIA ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับชาวบ้านไปตลอด เมื่อทำเสร็จก็กลับไป ในอนาคตหากชาวบ้านมีปัญหาคงหันไปพึ่งใคร นักวิชาการยังหนุนใช้พลังงานอื่น

3.การดูน้ำถ้ามีการป้องกันเพียงไม่ให้เกาะก็ต้องใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปลาในกระชังซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาแล้วที่โรงไฟฟ้าจะนะ 4.การปล่อยน้ำเย็นลงไปทะเลจะส่งผลกระทบต่อเป็นทอดๆ 5.ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบว่าในอนาคตชาวบ้านจะมีความสุขอยู่หรือไม่และสุดท้ายควรมีคณะกรรมการขึ้นมาติดตาม EIA และ EHIA

"การที่ผมตั้งคำถามต่างๆออกไป ไม่ได้หมายความว่าผมยอมรับให้มีการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพา เพราะผมพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเราควรมีทางเลือกอื่นอีก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ยิ่งโรงงานแห่งนี้ผลิตไฟฟ้าถึง 2,200 เมกะวัตต์ใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ของเอเชีย ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ" นายสมพร กล่าว

**นายกาสั่งห้ามแจกของชำร่วย**  
ด้านพล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุม ครม.ถึงความขัดแย้งในสังคมที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่มีการกำหนดแนวทางดำเนินการและขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งนายการระบุว่า ส่วนราชการอย่าปล่อยให้เป็นการของหน่วยงานในลำดับรองเพราะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบข้อมูล หลักการ เหตุผลและประโยชน์ของโครงการ

ส่วนที่มีการส่งข้อมูลให้นายกรัฐมนตรี ถึงกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเชิญประชาชนร่วมหารือโครงการทั้งหลาย มีการแจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง และของติดไม้ติดมือ ของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง เพราะจะมองได้ว่า หน่วยงานแจกของกำนัลเพื่อให้เกิดความคล้อยตามรัฐ